

THÔNG BÁO

**kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về tình hình,
kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023**

Ngày 25/7/2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp nghe báo cáo về kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Sau khi nghe Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các đồng chí dự buổi làm việc; Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh thống nhất kết luận như sau:

1. Về tình hình, kết quả thực hiện Chuyển đổi số

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự hỗ trợ của Trung ương và với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nên đã đạt được nhiều kết quả bước đầu quan trọng và một số mặt có sự tiến bộ rõ rệt. Công tác truyền thông về chuyển đổi số được thực hiện thường xuyên với hình thức tuyên truyền đa dạng, nhiều kênh, qua đó nâng nhận thức số trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và xã hội; đến nay đã có 09/19 chỉ tiêu chuyển đổi số hoàn thành và vượt kế hoạch năm; hệ thống thực hiện chuyển đổi số được Nhân dân đánh giá cao và đồng thuận cao với định hướng và phương thức thực hiện. Công tác số hóa được đẩy mạnh thực hiện trên một số ngành, lĩnh vực; tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động quản lý, điều hành; dịch vụ công trực tuyến có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trên 81%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra góp phần thực hiện hiệu quả cải cách hành chính; công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cơ bản được đảm bảo.

Nguồn nhân lực thực hiện chuyển đổi số tuy còn khó khăn ở một số cơ quan, đơn vị nhưng cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; cơ chế chính sách về nguồn lực thực hiện chuyển đổi số tuy còn hạn hẹp nhưng đã đáp ứng được bước đầu nhu cầu trên một số lĩnh vực quan trọng. Chỉ số chuyển đổi số DTI năm 2023 xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố, tăng 26 bậc so với năm 2021, trong đó chỉ số về nhận thức số nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Bên cạnh kết quả đạt được còn có những hạn chế, đó là: Một số mục tiêu cụ thể khó thực hiện đạt kế hoạch năm 2023 đề ra về tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến có phát sinh mới còn rất thấp so với kế hoạch, thấp hơn bình quân toàn quốc, trong đó tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực đất đai đạt rất thấp (2,06%); phần đầu mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số, đến nay mới chỉ 01 sản phẩm đã hoàn thành. Hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số còn nhiều hạn chế, Trung tâm tích hợp dữ liệu chưa được đầu tư tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn rời rạc, thiếu đồng bộ, chậm triển khai; việc số hóa hồ sơ, tài liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Kinh tế số, xã hội số chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và trong phục vụ hoạt động đời sống của người dân.

Nguyên nhân của các hạn chế: Công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả, chưa tạo nhận thức đầy đủ và quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở một số địa phương, đơn vị. Chưa phát huy tối đa hiệu quả chính sách thu hút nguồn lực thực hiện chuyển đổi số; việc khai thác, phát huy nguồn lực từ xã hội cho chuyển đổi số còn hạn chế...

2. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cơ bản nhất trí dự thảo; trong thời gian tới lưu ý cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

2.1. Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh chỉ đạo rà soát các mục tiêu cụ thể đã đề ra năm 2023, có các giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhất là tập trung đối với mục tiêu cụ thể còn thấp so với kế hoạch và bình quân chung cả nước, nội dung liên quan đến dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu để có số liệu đánh giá một số mục tiêu như: (1) Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP, (2) Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực, (3) Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ.

2.2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa, tuyên truyền nâng nhận thức sâu rộng hơn trong hệ thống chính trị, trong xã hội và doanh nghiệp về vị trí, vai trò, mục tiêu thực hiện chuyển đổi số. Tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ thông tin và Truyền thông và thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông như FPT, VNPT, Viettel tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng số cho cán bộ, lãnh đạo các sở, ban ngành và đội ngũ làm công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh... đáp ứng nhu cầu về tập huấn, nâng cao trình độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị đã đăng ký trong năm.

Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức truyền thông về chuyển đổi số, với nội dung tuyên truyền đảm bảo các yếu tố đại chúng, ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, có chủ đề, chủ điểm, hình thức truyền thông đa dạng, đa kênh, chú trọng các kênh truyền thông số, các mô hình tuyên truyền trực quan sinh động. Xây dựng kế hoạch truyền thông về Ngày chuyển đổi số (10/10).

2.3. Phát triển hạ tầng số, tập trung phát triển hạ tầng quan trọng, nhất là hạ tầng viễn thông, phát triển mạng 5G tại trung tâm các huyện, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cơ quan nhà nước; ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng số tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, đảm bảo cho việc kết nối, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định. Đẩy mạnh triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đất đai, giao thông, giáo dục, y tế, du lịch, đô thị thông minh; tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin.

2.4. Về chính quyền số, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện ký số, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân truy cập Cổng thông tin điện tử tỉnh và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Ban Điều hành chuyển đổi số chỉ đạo rà soát, đôn đốc nhắc nhở đơn vị chưa đăng ký sản phẩm chuyển đổi số; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện phần đầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023; đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá chất lượng và xếp loại cơ quan, đơn vị cuối năm.

2.5. Về kinh tế số, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách hiện có, đồng thời rà soát, xây dựng và ban hành chính sách mới để đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là chính sách thu hút, tạo điều kiện doanh nghiệp chuyển đổi phát triển trên một số ngành, lĩnh vực trọng điểm. Đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử; thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử, gắn với phát triển kinh tế số, phổ cập chữ ký số, sử dụng các nền tảng số.

2.6. Về xã hội số, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06, hoàn thành cấp danh tính số/tài khoản định danh điện tử cho người dân; Ban Điều hành có kế hoạch cụ thể để tích hợp, khai thác sử dụng dịch vụ liên quan đến y tế, giao thông, du lịch, đất đai, xây dựng... tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch.

Chỉ đạo tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, từ đó nghiên cứu có chế độ hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng gắn với trách nhiệm, khối lượng công việc hoàn thành. Phối hợp với các đối tác hợp tác về

chuyển đổi số rà soát, có cơ chế hỗ trợ người dân thiết bị thông minh, tiếp cận sử dụng nền tảng số trong lao động, sinh hoạt.

3. Về Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ bản nhất trí, lưu ý rà soát, nghiên cứu bổ sung các nội dung hỗ trợ về nâng cao nhận thức số, phát triển hạ tầng viễn thông, thực hiện đánh giá các chỉ số chuyển đổi số, nhất là tỷ trọng đóng góp kinh tế số vào GRDP của tỉnh... Giao Ban điều hành chuyển đổi số chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ký kết hợp tác và triển khai thỏa thuận chặt chẽ, hiệu quả.

4. Tổ chức thực hiện

4.1- Ban điều hành chuyển đổi số rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện chuyển đổi số để tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận tại thông báo này; đồng thời chỉ đạo giám sát, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện chuyển đổi số của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

4.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung triển khai thực hiện dự án chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 và dự án Ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy trình, quy định.

4.3. Về Quy chế họp giao ban Ban Chỉ đạo chuyển đổi số: Thống nhất điều chỉnh Quy chế Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng và hàng năm; những vấn đề quan trọng, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Ban Điều hành chuyển đổi số có báo cáo xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số. Giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cho phù hợp, hiệu quả.

Nơi nhận:

- BCD chuyển đổi số Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy,
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh,
- Ban Điều hành chuyển đổi số,
- Thành viên Ban Chỉ đạo,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Nguyễn Đức Thanh